

ได้แจ้งให้กระทรวงมหาดไทยและจังหวัดสงขลาทำความเข้าใจประกอบพิจารณา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาจึงสั่งการให้ชะลอส่งเรื่องจนกว่าจะได้ข้อยุติจากการตรวจสอบคำร้องเรียนของประชาชนที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลาไว้ก่อน ประกอบกับที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูหาใต้ มีการอภิปรายโต้แย้งว่าการระเบิดหินจะสร้างปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนบริเวณใกล้เคียงบ้านเรือนมีรอยร้าว หลังคากระเบื้องแตก มีปัญหาด้านสุขภาพ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและมีการคัดค้านจากกลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชนไม่ให้มีการต่ออายุสัมปทาน เพราะสร้างความเสียหายต่อบ้านเรือนของประชาชนใกล้เคียง มีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจ และการประกอบอาชีพการเกษตรและสิ่งแวดล้อม ประกอบกับมีข่าวการคัดค้านทางสื่อมวลชน และมีการร้องเรียนอยู่ อีกทั้งพื้นที่ที่ขอต่ออายุสัมปทานอยู่ในพื้นที่ลุ่มน้ำชั้นที่ ๑ บี จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเสียก่อน ดังนั้น เพื่อให้การพิจารณาเป็นไปอย่างรอบคอบไม่สร้างปัญหาในอนาคต จึงขอให้สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ร่วมกับอำเภอรัตภูมิ องค์การบริหารส่วนตำบลคูหาใต้ และบริษัท พีรพลมายนิ่ง จำกัด ดำเนินการแก้ไขปัญหาให้ได้ข้อยุติเสียก่อน โดยจัดให้มีการบันทึกข้อตกลงร่วมกันทุกฝ่าย

๒.๒ กรณีของนายมนู เลขะกุล ผู้ขอได้ยื่นคำขอต่ออายุประทานบัตรไว้ที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลาภายในกำหนด อยู่ในระหว่างการพิจารณาดำเนินการของจังหวัดและผู้ขอกำลังดำเนินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้

๓. ความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร อำเภอรัตภูมิได้มีคำสั่งที่ ๓๑/๒๕๕๓ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ประเมินความเสียหายซ่อมแซมบ้านเรือนราษฎรในอดีตและในอนาคต ซึ่งได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองระเบิดหินของบริษัท พีรพลมายนิ่ง จำกัด และ นายมนู เลขะกุล (บริษัท แคลเซียมไทยอินเตอร์ จำกัด รับช่วงการทำเหมือง) โดยมี ว่าที่ร้อยตรีคมสัน ผดุง ปลัดอำเภอ (เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการ) เป็นประธานกรรมการ แต่นายเอกชัย อิศระทะ เครือข่ายคัดค้านการต่อสัญญาเหมืองหินเขาคูหา อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา ได้ยื่นหนังสือร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินว่า นายอำเภอรัตภูมิได้เตรียมดำเนินการลงประชามติประชาชนในพื้นที่ ๕ หมู่บ้านในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๓ เพื่อสำรวจความเห็น เห็นด้วยในการต่ออายุประทานบัตรเหมืองหินเขาคูหา ทั้งที่การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรตามคำสั่งดังกล่าวยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งเป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนโดยไม่เป็นธรรม สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจึงได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักสอบสวน ๔ และคณะ เดินทางมาร่วมสังเกตการณ์การทำประชามติ ในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๓ รวมทั้งประชุมหารือร่วมกับส่วนราชการและผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการระดับจังหวัด เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากแรงสั่นสะเทือนของการทำเหมืองระเบิดหินทำให้บ้านร้าวเสียหายจำนวน ๓๒๖ หลังคาเรือน จาก ๕ หมู่บ้าน (หมู่ที่ ๔ ๕ ๗ ๙ และ ๑๒) ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานกรรมการ ผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต ๑ สงขลา ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา นายอำเภอรัตภูมิ นางพิชยา แก้วขาว (อนุกรรมการทะเลสาบสงขลา) ผู้ประกอบการ ๒ คน ตัวแทนราษฎร ๓ คน เป็นกรรมการ และอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา เป็นกรรมการและเลขานุการ ขณะชี้แจง ๓ ตุลาคม ๒๕๕๓ อยู่ในระหว่างจัดทำคำสั่งนี้

ด้านภาคท้องถิ่น

(นางอมรรัตน์ จุฑานิติ)

/๓.๒.๓ องค์การ...